

**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)**  
**TUYỂN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ**  
**NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG,**  
**NHU CẦU VÀ HIỆN TRẠNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT**  
**VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC 6 XÃ DỰ ÁN**

**1. GIỚI THIỆU CHUNG**

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm) đang thực hiện dự án: *Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp* do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. Dự án được thực hiện tại 6 xã của 3 huyện đó là: xã Láng Biển, xã Phú Điền (huyện Tháp Mười), xã Gáo Giồng, xã Bình Thạnh (thuộc huyện Cao Lãnh) và xã Phú Thành B, xã Tân Công Sính (thuộc huyện Tam Nông) của tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay tại 6 xã chưa có hệ thống xe thu gom rác. Hầu hết rác thải sinh hoạt cùng rác thải trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đều được thải trực tiếp ra sông, kênh, rạch. Do vậy mục tiêu mà dự án muốn hướng đến là nâng cao nhận thức và tăng cường hiểu biết những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nước từ đó thay đổi thói quen, hành vi xả rác xuống sông cho người dân mà đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, góp phần bảo vệ môi trường nước tại địa phương.

Để các hoạt động của dự án đạt được mục tiêu đã đề ra thì cần phải thực hiện một nghiên cứu nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về thực trạng, nguyên nhân và tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống của người dân. Đồng thời thông qua nghiên cứu cũng đánh giá được mức độ hiểu biết, hành vi và nhu cầu nâng cao kiến thức pháp luật của người dân về bảo vệ môi trường để làm cơ sở cho việc xây dựng các hoạt động truyền thông và trợ giúp pháp lý của dự án. Do đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cần tuyển 01 chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia để thực hiện hoạt động nghiên cứu này.

**2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU**

**2.1. Mục tiêu nghiên cứu**

Đánh giá thực trạng, nguyên nhân và tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống của người dân mà đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Đánh giá được mức độ hiểu biết, hành vi và nhu cầu nâng cao kiến thức pháp luật của người dân về bảo vệ môi trường.

Cung cấp bằng chứng khoa học cho hoạt động thiết kế tài liệu, hình thức, phương pháp truyền thông và trợ giúp pháp lý liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước.

**2.2. Phạm vi nghiên cứu**

Phạm vi về mặt nội dung: Đánh giá nguyên nhân, tác động của ô nhiễm môi trường, nhu cầu và hiện trạng phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường

Phạm vi về mặt không gian: Không gian nghiên cứu được xác định là vùng địa lý – hành chính tại 6 xã của 3 huyện đó là: xã Láng Biển, xã Phú Điền (huyện Tháp Mười), xã Gáo Giồng, xã Bình Thạnh (thuộc huyện Cao Lãnh) và xã Phú Thành B, xã Tân Công Sính (thuộc huyện Tam Nông) của tỉnh Đồng Tháp.

Phạm vi về mặt thời gian: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021 với các dữ liệu được thu thập trong thời gian 03 năm trở lại đây.

### **3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU**

Dự kiến các phương pháp sau:

#### **3.1. Phương pháp nghiên cứu tư liệu**

Phương pháp này được sử dụng trong việc tham khảo, thu thập từ các tài liệu, đề tài nghiên cứu, báo cáo tổng kết của Sở, Phòng Tài nguyên Môi trường, Sở, Phòng Tư Pháp, Cục Thống kê,... của huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Tam Nông tỉnh Đồng Tháp về tình trạng ô nhiễm môi trường, tác động của ô nhiễm môi trường đến đời sống người dân, tình hình trợ giúp pháp lý cho người dân liên quan đến bảo vệ môi trường và sức khỏe, hiện trạng lồng ghép và phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường ...

#### **3.2. Phương pháp điều tra**

Cuộc khảo sát được thực hiện chủ yếu theo phương pháp điều tra phiếu hỏi. Nội dung phiếu hỏi được thiết kế phải đảm bảo 3 phần với phần 1 nhằm thu thập thông tin của người trả lời, phần 2 sẽ là thực trạng, nguyên nhân và tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống của người dân và phần 3 có nội dung đánh giá được mức độ hiểu biết, hành vi và nhu cầu nâng cao kiến thức pháp luật của người dân về bảo vệ môi trường.

Đối tượng tham gia khảo sát là 300 người dân và 300 học sinh đang sinh sống tại 6 xã dự án; 30 cán bộ quản lý và giáo viên tại 3 trường THPT tham gia khảo sát.

Phương pháp phỏng vấn KIP: Dự kiến sẽ tiến hành 9 cuộc phỏng vấn KIP đối với cán bộ địa phương nhằm hiểu rõ những hiện trạng, nguyên nhân, và tác động của ô nhiễm môi trường đến người dân tại các xã của dự án; tình hình trợ giúp pháp lý cho người dân liên quan đến bảo vệ môi trường và sức khỏe, hiện trạng lồng ghép và phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường. Những người được phỏng vấn bao gồm các cán bộ Sở, phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Tư Pháp huyện, chính quyền địa phương, giáo viên...., phỏng vấn được thực hiện thông qua một bảng câu hỏi bán cấu trúc được thiết kế trước.

Phương pháp phỏng vấn sâu: Nhằm hiểu rõ những những hiện trạng, nguyên nhân và tác động của ô nhiễm môi trường đến người dân; nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người dân liên quan đến bảo vệ môi trường và sức khỏe, tình hình phổ biến pháp luật tại địa phương. Các cuộc phỏng vấn sâu được tiến hành thông qua một bảng câu hỏi bán cấu trúc. Đối tượng được lựa chọn phỏng vấn là những người đã có nhiều năm sinh sống tại khu vực nghiên cứu, am hiểu cộng đồng. Tổng số có 6 cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện.

### **4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA CHUYÊN GIA**

Làm việc với cán bộ Dự án của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học An Giang để xây dựng nội dung, phương pháp, mục tiêu nghiên cứu.

Tham gia xây dựng và góp ý các phiếu khảo sát cùng cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học An Giang.

Tiến hành viết báo cáo, phân tích kết quả nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo theo góp ý của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học An Giang, soạn file powerpoint báo cáo tại hội thảo khởi động dự án.

Điều phối viên và cán bộ dự án của Trung tâm sẽ quản lý trực tiếp hoạt động nghiên cứu này, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ.

## 5. SẢN PHẨM MONG ĐỢI

Một bộ công cụ khảo sát gồm bảng hỏi, bảng phỏng vấn sâu, bảng phỏng vấn KIP.

Một bảng phân tích số liệu, thông tin thu thập được bằng phần mềm SPSS 20.0 và phần mềm Excel.

Một báo cáo tổng quan có giá trị khoa học, trong đó nêu bật được nguyên nhân, tác động của ô nhiễm môi trường, nhu cầu và hiện trạng phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường tại 6 xã dự án. Đặc biệt, nghiên cứu sẽ có những đề xuất, giải pháp cụ thể giúp cho việc xây dựng hoạt động truyền thông và trợ giúp pháp lý của dự án đạt hiệu quả.

Một file powerpoint báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu tại Hội thảo khởi động dự án.

## 6. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ KIẾN

Hoạt động	Thời gian
Ứng viên gửi hồ sơ/ CV năng lực cho Trung tâm.	Từ ngày ra thông báo đến trước 12g ngày 13/11/2021
Trung tâm thông báo ứng viên được lựa chọn.	Ngày 14/11/2021
Chuyên gia cùng với cán bộ dự án xây dựng bộ công cụ khảo sát.	Từ 14/11/2021 - 15/11/2021
Cán bộ dự án thực hiện khảo sát tại thực địa.	Từ 16/11/2021 - 28/11/2021
Cán bộ dự án xử lý số liệu, thông tin thu thập được.	Từ 28/11/2021 - 30/11/2021
Chuyên gia viết báo cáo kết quả nghiên cứu và gửi lại cho Trung tâm, soạn ppt báo cáo tại hội thảo khởi động dự án.	Từ 01/12/2021 - 18/12/2021

## 7. QUẢN LÝ RỦI RO

Rủi ro	Mức độ	Hướng xử lý
Đại dịch covid -19 diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động khảo sát tại địa bàn nghiên cứu.	Cao	- Phương án 1: Trao đổi với lãnh đạo địa phương để cho phép cán bộ khảo sát được xuống địa bàn nhưng không tập trung đông người. - Phương án 2: Trao đổi với lãnh đạo địa phương để thực hiện khảo sát bằng điện thoại hoặc email...
Việc xin giấy phép triển khai dự án bị chậm trễ so với dự kiến.	Trung bình	Thường xuyên liên hệ với địa phương để nhờ hỗ trợ

## 8. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

Có trình độ đại học trở lên liên quan đến các chuyên ngành luật, xã hội học, nhân học, phát triển bền vững...

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm nghiên cứu.

Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu liên quan đến cộng đồng đặc biệt là lĩnh vực pháp luật tại cộng đồng.

## **9. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

Chuyên gia được chọn sẽ được ký kết Hợp đồng theo quy định của Trung tâm và phù hợp với quy định của nhà tài trợ.

## **10. HỒ SƠ ỨNG TUYỂN**

Hồ sơ ứng tuyển gồm một bản đề cương nghiên cứu chi tiết có thể hiện đầy đủ các mục như tổng quan, nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu....;

Một bản đề xuất ngân sách chi tiết;

Sơ yếu lý lịch (CV) của thành viên nhóm nghiên cứu;

Các sản phẩm theo yêu cầu.

## **11. THÔNG TIN LIÊN HỆ**

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV/hồ sơ năng lực về địa chỉ:

**Bà: Mai Thị Vân**– Điều phối dự án;

Email: mtvan@agu.edu.vn;

Số điện thoại: 0988.975.788;

Hạn cuối nộp CV/hồ sơ năng lực: Ngày 13/11/2021.